

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA LINH HƯỚNG PHÊRÔ NGUYỄN VĂN GIÁO

Trong tâm tình tri ân và cảm tạ, sáng thứ Hai 29/6/2015, một số anh chị cursillista Sài Gòn đã đến cơ sở THIÊN PHƯỚC 3 để tham dự thánh lễ tạ ơn và khánh thành cơ sở này. Đây cũng là điểm truyền giáo của Dòng SOLT mà Cha Phêrô Nguyễn Văn Giáo phụ trách. Nhân dịp này, các anh chị đã chúc mừng bổn mạng Cha linh hướng Phêrô Giáo.



Rất đông quý vị ân nhân xa gần, hội đoàn, bạn hữu,... những người đã gắn bó với Thiên Phước từ nhiều năm qua đến tham dự. Tương cũng xin nhắc: cơ sở Thiên Phước có cơ sở 1 ở Củ Chi, cơ sở 2 ở An Phú Đông, và đây là cơ sở 3 tại Phường 16, Quận 8 (gần bến đò Phú Định). Thánh lễ đồng tế do Cha Tổng Đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân chủ tế.



Trong bài giảng lễ, Cha Tổng Đại Diện đã mời cộng đoàn phụng vụ sang Rôma với câu chuyện của bộ phim “Quo Vadis?”. Cha kể đến đoạn Thánh Phêrô đang đi ra cổng thành Rôma thì gặp Chúa Giêsu, mừng quá, ngài hỏi: Thầy ơi, Thầy đi đâu vậy?... Phêrô hỏi mấy lần mà Chúa vẫn làm thinh, cho đến một lúc sau mới trả lời: Này Phêrô, bởi vì anh bỏ đoàn chiên để chạy trốn nên bây giờ Thầy phải vào Rôma để chịu đóng đinh một lần nữa. Rồi Chúa Giêsu biến mất... Thánh Phêrô đã hiểu ý Thầy muốn mình ở lại, sống và chết với đoàn chiên của mình... Thánh Phêrô đã trở lại... Và Thánh Phaolô cũng vậy, đã trở lại, trở nên vị Tông đồ dân ngoại cũng đã sống và chết cho Chúa Kitô... Thánh Phêrô và Thánh Phaolô là hai vị Thánh trụ cột của Giáo hội. Cả hai vị Thánh đã lấy chính máu đào của mình để làm chứng cho Chúa.

Nhân dịp này Cha Tổng Đại diện cũng đã chúc mừng bổn mạng các Cha đồng tế mang Thánh hiệu Phêrô.

Sau thánh lễ là chương trình văn nghệ do các em khuyết tật trình bày, hết sức cảm động và đi sâu vào trái tim người tham dự. Đặc biệt em Đông Nhi, em bé khiếm thị, với một khả năng đặc biệt về cảm thụ âm nhạc đã khiến mọi người trầm trồ khen ngợi.



Người dẫn chương trình là Cha Phêrô Giáo hết sức tự tin và lưu loát. Cha cũng đã giới thiệu với cộng đoàn về sự hiện diện của các anh chị đại diện Phong Trào Cursillo Sài Gòn. Người xem vừa thưởng thức các màn trình diễn: ca, xiếc, hòa tấu... vừa dùng bữa cơm trưa thân mật và ngon miệng.

Buổi lễ kết thúc trong niềm hân hoan và tình thân hữu. Tạ ơn Chúa. Aleluia... Aleluia....

PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN.